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 ภาพบรรยากาศการเสวนาสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ หวัข้อ “ผลกระทบประกาศ ก.พ.อ. 
พ.ศ. 2560 ต่อการขอตำาแหน่งวิชาการ” โดยเชิญ ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ประธานคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองการขอตำาแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ และคุณจริยา ปัญญา ผู้อำานวยการกอง
ทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สตางค์ มงคลสุข  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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	 ธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีที่มีเทศกาลเฉลิมฉลอง	และงานรื่นเริงต่าง	ๆ	 
ตั้งแต่วันกีฬาแห่งชาติ	 วันคริสมาสต์จนถึงวันปีใหม่	 ซึ่งปีนี้ความสุขสดชื่นได้โปรยปราย 

มาพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็น	 ทำาให้หลายคนเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาซึ่งควรระวังสุขภาพกันด้วย	 
ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอุณหภูมิที่ลดลงกะทันหัน	 ในมหาวิทยาลัยกลับมีบรรยากาศของ 
ความร้อนเกิดแทรกขึ้นมานั่นก็คือ	 ประกาศของ	ก.พ.อ.	เรื่อง	 หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำาแหน่งวิชาการ 
ของคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา	 ประกาศเมื่อวันที่ 	 31	 ตุลาคม	 2560	 และมีผลบังคับใช้วันที่ 	 
1	พฤศจิกายน	 2561	นั้น	 ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยในกำากับจะยังไม่ถูกตีความบังคับใช้ทันที 	 แต่  
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็ต้องออกข้อบังคับที่สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว	 ดังนั้นสภาคณาจารย์ 
รวมถึงสภาอาจารย์ของส่วนงานควรจะต้องเกาะติดสถานการณ์ในเร่ืองนี้อย่างใกล้ชิด	 ร่วมด้วยช่วยกันใน
การป้อนข้อมูลให้ฝ่ายบริหารและเสนอแนวทางแก้ ไขที่เป็นประโยชน์	 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนำาไปเสนอ 
ต่อรัฐมนตรีต่อไป
	 เรื่องสำาคัญอีกอย่างก็คือหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย	
พนักงานวทิยาลยั	ในทกุระดับทีม่ขีอ้บงัคบัให้ทกุสว่นงานปฏบิตัติาม	โดยปงีบประมาณนีจ้ะเริม่รอบการประเมนิ
เป็น	2	รอบคือ	รอบที่	1	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	ถึง	31	ธันวาคม	รอบที่	2	ตั้งแต่	1	มกราคม	ถึง	30	มิถุนายน	
ของทุกปี	 ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยและซับซ้อนมากจนหลายส่วนงานบ่นกันพึม	 อย่างไรก็ตามการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องกระทำาให้ เกิดความเป็นธรรมกับผู้รับการประเมิน 
เพ่ือป้องกันการร้องเรียน	ถ้าผู้บังคับบัญชาศึกษาและทำาความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันกับผู้รับการประเมิน	 
ก็จะลดปัญหาต่างๆไปได้มากและส่งผลให้ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดีขึ้น
	 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 2561	 นี้	 ขออำานวยพรให้สมาชิกสภาคณาจารย์	 ประชาคมทุกระดับของ
มหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวประสพความสุข	ความเจริญ	มีสุขภาพที่ดี	 มีสติปัญญา 
ในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ลุล่วงด้วยดีตลอดปีใหม่และตลอดไป

	 อาจารย์	ดร.ธิติคม	พัวพันสวัสด์ิ	รองประธานสภาคณาจารย์	คนท่ี	2	พร้อมด้วยสมาชิกฯ	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร
เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่	ประจำาปี	พ.ศ.	2561	 เม่ือวันท่ี	26	 ธันวาคม	2560	ณ	บริเวณอาคารสำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัย 
มหิดล	ศาลายา
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	 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกข้อบังคับ	 โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกำาหนด
เกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและ
นโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
ได้	 แต่ต้องไม่ต่ำากว่ามาตรฐานกลางท่ี	 ก.พ.อ.	 กำาหนด	 
โดยประกาศฯ	ฉบับดังกล่าวให้ใช้บังคับหลังจากหน่ึงปี	 
นับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับ 
ของรัฐท่ีสามารถออกข้อบังคับในเร่ืองดังกล่าวเป็นของ 
ตัวเองได้	 ดังน้ันจึงมีคำาถามจากคณาจารย์เป็นจำานวน
มากว่า	มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีแนวทางในการดำาเนินการ
ในเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
 สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เกาะติด 
ในเร่ืองดังกล่าวอย่างใกล้ชิด	 จึงขอเรียนประเด็นท่ีอาจ 
มีปัญหาในประกาศ	 ก.พ.อ.	 ฉบับน้ี	 และแนวทางการ 
ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประชาคมได้รับทราบ
ประเด็นปัญหา

		 - 	 การมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของผู้ขอ 
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 และเป็นผู้ดำาเนินการหลัก	 
(Corrensonding	Author)	 ซ่ึงไม่ส่งเสริมการทำาวิจัยข้าม
สาขาร่วมกัน

		 -	 ความแตกต่างกันของการมีส่วนร่วมในการ 
ทำาวิจัยระหว่างการขอตำาแหน่งโดยใช้ผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ท่ีแตกต่างกับการขอตำาแหน่งด้านการรับใช้
สังคม

		 -	 ช่ัวโมงท่ีใช้ในการประเมินการสอนต้องรวมกัน
ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	หรือ	45	 ช่ัวโมง	 ถ้าสอนร่วมกัน
หลายคนต้องส่งหลักฐานในการประเมินการสอนทุกวิชา
รวมกันจนครบ	3	หน่วยกิต

		 -	ผลงานวิชาการท่ีย่ืนขอกำาหนดตำาแหน่งต้อง 
เป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง
วิชาการเดิม	เช่น	ถ้าเป็น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แล้ว	ผลงาน
ท่ีทำาได้ในช่วงก่อนได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ถึงแม้ว่า 

ไม่ได้ ใ ช้ ในการย่ืนขอตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 
จ ะ ไ ม่สามารถนำ ามา ย่ืน เ พ่ือขอกำ าหนดตำ า แห น่ ง 
รองศาสตราจารย์	ได้

		 -	 ถ้าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยไม่เหมือนเกณฑ์ 
ของ	ก.พ.อ.	 แล้วจะมีปัญหากับการขอเงินประจำาตำาแหน่ง	
และการดำาเนินการเพ่ือโปรดเกล้าฯ	ตำาแหน่งศาสตราจารย์
หรือไม่
		 -	 การดำาเนินการในส่วนของข้าราชการกับ 
พนักงานมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน

การดำาเนินการ
	 -	กองทรัพยากรบุคคลได้นำาตารางเปรียบเทียบ
หลักเกณฑ์การเสนอขอตำาแหน่งวิชาการตามประกาศ 
ของ	ก.พ.อ.	เทียบกับของมหาวิทยาลัย	เสนอต่อท่ีประชุม
กรรมการประจำามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี	 8	พฤศจิกายน	
พ.ศ.	2560	(รายละเอียดตามตารางท้ายบทความ)

	 -	สำาหรับข้าราชการต้องดำาเนินการตามประกาศ	
ก.พ.อ.	 คือใช้เกณฑ์ใหม่ในวันท่ี	 31	 ตุลาคม	พ.ศ.	2561	
ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยจะพยายามใช้เกณฑ์เก่าไปก่อน
ให้นานท่ีสุด	(ประมาณ	3	ปี)

	 -	 มีการประชุมเพ่ือช้ีแจงประกาศ	ก.พ.อ.	ฉบับ 
ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานเม่ือวันท่ี	 20	พฤศจิกายน	พ.ศ.
2560

	 -	 สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดเสวนา 
ในวันท่ี	 26	 ธันวาคม	2560	 เร่ือง	 “ผลกระทบประกาศ 
ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 ต่อการขอตำาแหน่งวิชาการ”	 โดย 
ได้เชิญ	 ศ.ดร.พญ.รวงผ้ึง	 สุทเธนทร์	 รักษาการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	 ศ.ดร.นทีทิพย์	 กฤษณามระ	
ประธานอนุกรรมการกล่ันกรองการขอตำาแหน่ง 
วิชาการ	 คณะวิทยาศาสตร์	 และ	 คุณจริยา	 ปัญญา	 
ผู้อำานวยการกองทรัพยากรบุคคล	 เป็นวิทยากรใน 
การเสวนา	รายละเอียดและประเด็นต่าง	ๆ	จากการเสวนา 
สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จะรวบรวมมานำาเสนอ 
ต่อไป

ผลกระทบประกาศ ก.พ.อ. 60 ต่อการขอตำาแหน่งวิชาการ
โดย  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2

	 ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ	ก.พ.อ.	เร่ืองหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	 และ
ศาสตราจารย์	พ.ศ.	2560	ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันท่ี	31	ตุลาคม	พ.ศ.	2560	
(รายละเอียดติดตามได้จาก	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF)
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โรคข้ออักเสบ (Arthritis) ตอนท่ี 2
โดย			รองศาสตราจารย์อธิป	ลิขิตลิลิต		คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

mu
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 ตามที่กองทรัพยากรบุคคลได้ออกหนังสือ
เวียนที่ ศธ 0517/ว8380 เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาระสำาคัญของการปรับเปลี่ยน คือ 
การกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนใหม่เพื่อลดความ 
แตกต่างจากกรรมการประเมิน และปรับการประเมิน
สมรรถนะใหม่ให้ประเมินตามค่านิยม MAHIDOL  
และการประเมินสมรรถนะที่เปลี่ยนเป็นการให้คะแนน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Agreement : PA)
โดย  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2

ตั้งแต่ 0 ถึง 10 คะแนน เนื่องจากเกณฑ์การประเมิน 
ดังกล่าวทำาให้ผู้รับการประเมินได้รับความเป็นธรรม
มากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยจึงกำาหนดให้ใช้ตั้งแต่ 1 
มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทางสภาคณาจารย์จึงขอ 
นำาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ 
มาแจ้งให้ผู้รับการประเมินรับทราบ



 ข่าวสภาคณาจารย์December  20179



ข่าวสภาคณาจารย์ ธันวาคม  2560 10



 ข่าวสภาคณาจารย์December  201711

ศ.คลินิก	พญ.วรรณา		ศรีโรจนกุล

 
 
 
 

ค ำสั่งที่ประชุมประธำนสภำอำจำรย์มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 
ที่ 10/2560 

เรื่อง กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ปอมท. 
----------------------------- 

 
ตามที่คณะกรรมการบริหารที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปอมท.) 

ชุดที่ 39 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.) ว่าด้วย การบรหิารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานของที่ประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบฯ  ในการประชุมของ
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุม R-501 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย  มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร ปอมท. ชุดที่ 40  ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา   ประธาน ปอมท. 
2.  ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล รองประธาน ปอมท. คนที่หนึ่ง 
3.  อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร   รองประธาน ปอมท. คนที่สอง 

ทั้งนี ้มีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที ่23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถงึวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

  

       สั่ง  ณ  วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย) 
 ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชุดที่ 39 

อ.ดร.โสภิดา	สัมปัตติกรผศ.ธีระชน	พลโยธา



ข่าวสภาคณาจารย์ 
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และ เป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ   
ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด 
จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณา 
บทความเป็นไปตาม www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

บรรณาธิการประจำาฉบับ   อ.ดร.ธิติคม	พัวพันสวัสดิ์	

กองบรรณาธิการ   ศ.คลินิก	พญ.วรรณา		ศรีโรจนกุล		ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์	ฉัตรดอกไม้ไพร		
	 	 	 	อ.ดร.ธิติคม	พัวพันสวัสดิ์		ผศ.ดร.ชาญยศ	ปลื้มปิติวิริยะเวช

ประสานงานกลาง    สุจิรา	สอนสม				พัชญา	วงษ์วันทนีย์

ออกแบบและจัดทำารูปเล่ม    พรศิริ	บุญมาวงค์

เจ้าของ     สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  สำานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 5
         999  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170
         โทรศัพท์ : 0-2849-6351-2  โทรสาร : 0-2849-6350

 รรณาธิการแถลง บ
โดย อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์

mu

 สำาหรับปี 2560 ที่กำาลังจะผ่านไป ในช่วง
สุดท้ายนี้สภาคณาจารย์ชุดใหม่ก็ ได้เริ่มปฏิบัติ
หนา้ทีป่ระชมุครัง้แรกไปเมือ่วนัที ่6 ธนัวาคม 2560 
ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ยังไม่เรียบร้อยดังนั้นในฉบับนี้ผม อ.ดร.ธิติคม 
พัวพันสวัสดิ์  จ ะทำ าหน้ าที่ รั กษาการแทน
บรรณาธิการประจำาฉบับ

 ในฉบับนี้ ขอนำาเรื่องที่สำาคัญ และอยู่ 
ในความสนใจของประชาคมในช่วงท้ายปีมา 
นำาเสนอต่อผู้อ่านสองเรื่องครับ 

 เรือ่งแรก ตามที ่สำานกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดำารงตำาแหน่งวิชาการ ฉบับใหม่ ทางสภา
คณาจารย์ก็ขอนำาตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ 

การขอตำาแหน่งวิชาการแบบเก่า และแบบใหม่ 
จากกองทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแนวทางการ
ดำาเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าว
เสนอให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

 สว่นอกีเรือ่งหนึง่ คอื เรือ่งการปรบัเกณฑ์
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ประเมินสมรรถนะ เพื่อให้การประเมินมีความเป็น
ธรรมมากขึ้น ซึ่งน่าจะถือว่าเป็นข่าวดีรับปีใหม่
สำาหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกท่าน 

 หวังว่าทั้งสองบทความจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่านทุกท่าน

 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสภา
คณาจารย์มาตลอดปี 2560 ขอให้ทุกท่านมี 
ความสุขส่งท้ายปีนี้ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ


